

UBND TỈNH NINH THUẬN  
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SLĐTBXH-LĐGDNN

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2023

Về việc trả lời ý kiến phản ánh của  
ông (bà) Bùi Thị Thùy Trinh

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Công văn số 2616/STTTT-TTCNTTTT ngày 07/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Bùi Thị Thùy Trinh.

Nội dung ý kiến như sau: “Cho em hỏi hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có tiếp nhận hồ sơ đăng kí thi EPS chưa ạ. Em muốn đi theo ngành sản xuất chế tạo. Không biết em nên đi học tiếng Hàn trước, rồi theo dõi thông tin trên Bộ, rồi mới về tỉnh đăng kí hay phải đăng kí trước rồi mới đi học tiếng ạ. Em xin cảm ơn nhiều”.

Qua nghiên cứu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phúc đáp như sau:

1. Trên cơ sở bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc (gọi tắt là Chương trình EPS) tập trung chủ yếu trong ngành: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp... Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ là cơ quan phái cử lao động, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có nhiệm vụ: phối hợp tổ chức thi tiếng Hàn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập thông tin hồ sơ của người lao động vào hệ thống SPAS của Hàn Quốc để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, xin cấp visa và tổ chức cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Người lao động có nguyện vọng tham gia Chương trình phải tự học tiếng Hàn để có thể tham dự và đạt yêu cầu tại kỳ thi tiếng Hàn EPS-KLT do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức. Do đó, người lao động nên chủ động tự trang bị kiến thức ngoại ngữ trước khi đăng ký tham dự Chương trình để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Hằng năm, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo rộng rãi công khai kế hoạch các đợt tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại website: <http://www.colab.gov.vn/>.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận là đơn vị hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của người lao động đủ điều kiện, có nguyện vọng đăng ký tham gia chương trình. Vậy để được hỗ trợ tư vấn người lao động có thể liên hệ theo số điện thoại: 0259.3823190; 090.8575.646 hoặc đến trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 182/1 Thống Nhất, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để nhận hồ sơ đăng ký.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- GD, PGD Trần Đức Long;
- Lưu: VT, VP Sở, LĐ-GDNN. LTT-03b

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Long**